



อว.สั่งสนช. จัดทำ "telehealth" คัดกรอง วินิจฉัย ให้ประชาชนตรวจสอบติดโควิด หรือไม่

16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:59 น.



เพลอสีเงิน



'สถานการณ์' ที่พิสูจน์ 'ผู้นำ' สัมภาษณ์... 'นายกฯ ประยุทธ์' ยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้บัญชาการทัพมาก่อน ยามสังคมตกอยู่ในภาวะสับสน-

'วอ-ควายต้องต้อน-คนต้องนำ'

'สัณนิบาตแรก' จาก 'แหวนฟ้า'

'ประเทศในสถานการณ์จริง'

ยุทธการใหม่ 'ป่าไทยรอด' แผล

ผู้จะกำบังบอย 'ผู้นำ' ที่ต้องการ

ศักดิ์ 'ยังมีหน้าที่' เก็บแหวน

← ข่าวที่เกี่ยวข้อง →



เมื่อ 16.03-นายสุวิทย์ เจริญพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวที่ "คณะรัฐมนตรี" ได้สั่งการให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จัดทำระบบสุขภาพทางไกลหรือ telehealth เพื่อให้บริการคัดกรอง วินิจฉัยเบื้องต้น และตอบคำถามผ่านระบบตอบการสนทนาอัตโนมัติ (Chat bot) สำหรับประชาชนที่สงสัยกว่าจะติดเชื้อ และยังใช้ระบบการแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวาน (NCDs) ที่ต้องมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามนัดหรือรับยา โดยระบบดังกล่าวช่วยรับโทรศัพท์ที่เก็บประวัติและติดตามอาการร้องรับได้ประมาณ 1.5 ล้านคนต่อวัน ทั้งนี้ ตั้งเป้าจะช่วยเหลือจำนวนผู้ที่ต้องมาโรงพยาบาลลงอย่างน้อยร้อยละ 20 หรือ 750,000 ครั้ง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการเดินทางไปยังสถานพยาบาล ลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อแล้ว ยังช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย และที่สำคัญ ยังช่วยลดความตึงเครียดของแพทย์ในสังคม และสร้างความเชื่อมั่น โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สตาร์ทอัพ แอสเอ็มซี ฯลฯ กว่า 50 ราย เพื่อสร้างระบบนวัตกรรมและแนวทางการปฏิบัติ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ระบบสุขภาพทางไกล จะเป็นแอปพลิเคชันใช้ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยจะมีการรวบรวมทุกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน เช่น ระบบแนะนำเบื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วม ได้แก่ ไคโอเอ็มเอช, Agnos และ Deverhood ระบบปรึกษาแพทย์ผ่าน Telehealth โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วม ได้แก่ แอปซีริ และ OCCA ระบบ AI ช่วยรับโทรศัพท์ที่เก็บประวัติและติดตามอาการ โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมได้แก่ CovidCareBot ระบบ AI อำนวยการแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อคัดกรองผู้ป่วย โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วม ได้แก่ inspectra และระบบดูแลผู้ป่วย NCDs โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วม ได้แก่ Diamate และPharmasafe โดยคาดว่าจะสามารถพร้อมให้บริการอย่างมีรูปแบบได้ภายใน 2 สัปดาห์ หรือ ปลายเดือนมีนาคมนี้ บนเว็บไซต์ https://ymid.or.th/ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ผ่านนวัตกรรมคลอกคลอป และตามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้บนไลน์แอด @YMID